



ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑
ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์

ตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ เข้าทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นั้น

สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ได้ดำเนินการทดสอบฯ ผู้เข้ารับการทดสอบประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน ๑,๖๓๐ คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน ๔๔๙ คน และเพศหญิง จำนวน ๑,๑๘๑ คน กรมการจัดหางาน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ตามบัญชีรายชื่อที่ HRD Korea แจงให้ทราบ โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีกำหนด ๒ ปี นับจากวันที่ HRD Korea บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูล SPAS (Sending Public Agency System)

ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ตามบัญชีชื่อดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยการนำส่งเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ถึงฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (EPS) ชั้น ๘ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ออกใบรับฝาก หรือวันที่ทำการไปรษณีย์หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ต้นทางประทับตรารับที่ซอง เป็นวันที่นำส่งเอกสาร ทั้งนี้ หากเกินกำหนดเวลาหรือเอกสารไม่ถูกต้อง จะไม่รับการพิจารณา

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย

๑. แบบฟอร์มรายงานตัวสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือเดินทางเป็นเอกสารสี ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๖ เดือน วันรายงานตัว จำนวน ๒ ฉบับ โดยห้ามขีดเขียนใดๆ ลงในกรอบสำเนาหนังสือเดินทาง
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น จำนวน ๒ ฉบับ
๕. รูปถ่ายสี ขนาด ๓.๕ x ๔.๕ ซม. (ไม่รวมกรอบ) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบรวมให้เห็นใบหู จำนวน ๒ ใบ
๖. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ โดยต้องตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ และได้ยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานในครั้งนั้น

โดยเอกสารตามข้อ ๒ - ๔ ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ ๔ และการกรอกข้อมูลในใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครทดสอบภาษาเกาหลี (ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.facebook.com/epstoea หรือ www.doe.go.th/overseas) หรือสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ผ่านการทดสอบในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบครั้งนี้ได้ ดังนี้

๑. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๙ (๑) ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ (เพศชาย) และครั้งที่ ๙ (๒) ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ (เพศหญิง) และประเภทกิจการก่อสร้าง สอบตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๐ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ (เพศชาย) สอบตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ประเภทกิจการอุตสาหกรรม (เพศชาย) สอบตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ ประเภทกิจการอุตสาหกรรม (เพศหญิง) สอบตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ส่งเอกสารรายงานตัวและยื่นใบสมัครภายในวันที่กำหนด หรือเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการรายงานตัวในครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการทดสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ในครั้งต่อไป ภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ อนึ่ง ผู้ที่เคยผ่านการทดสอบและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ยังไม่ครบกำหนด ๑ ปี จะไม่มีสิทธิยื่นใบสมัครใหม่

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อคัดเลือก และเมื่อครบกำหนด ๑ ปี หากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุปีที่ ๒ ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่ หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุใบสมัคร ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหมดอายุปีที่ ๑ โดยแจ้งด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งกรมการจัดหางานจะส่งข้อมูลให้สาธารณรัฐเกาหลีตรวจสอบและเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกเพื่อทำสัญญาการจ้างงาน ดังนั้น การไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของผู้ผ่านการทดสอบ จึงขึ้นอยู่กับคัดเลือกของนายจ้างเกาหลีเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน